

บ้านเมือง

Baan Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค
วันที่: จันทร์ 4 มีนาคม 2556
ปีที่: 11 ฉบับที่: 3384
Col.Inch: 30.11 Ad Value: 22,582.50
คอลัมน์: ทั่วทิศเมืองไทย

หน้า: 14(ล่าง)
PRValue (x3): 67,747.50
ศิลปิน: ชาว-ดำ



ผศ.ศุภชัย สมบัติโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1, 2, 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมี **ยิ่งยศ ธนะจันทร์** รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นพยานความร่วมมือ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน... ● ที่อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร **พล.ต.ชาญชัย ภูทอง** รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล โดยเฉพาะขบวนการลักลอบค้าไม้พะยูนข้ามชาติ โดยมี **สว่าง เพ็ญกระแสน์** ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) **พิเชษฐ์ สุขสบาย** หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 3 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เข้าร่วมประชุม... ● ที่พิพิธภัณฑสถานนาวิกโยธิน ค่าयरมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ **สามารถ วรชาติ** รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาออกสถานที่ และชมหน่วยงานของกองทัพเรือ... ●

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท และภาพแสดงความห่วงใยหลายร้อยใบ ให้กับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้ และทำให้เกิดความสูญเสียครูเป็นจำนวนมาก โดยมี **ชูชาติ กีฬาแปง** ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนรับมอบ... ●

นพพล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย **สามารถ ลอยฟ้า** ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ติดตามตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดพะเยา โดยมี **ชูชาติ กีฬาแปง** ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน... ●

ประทีป กิรติเรชา ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด เพื่อบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนที่ติดยาเสพติด

เพลิงตะวัน